



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๔๐๖

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/เลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ (ทราบ)/

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน (ทราบ)

ตามที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน เสนอคณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลการคำนวณประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการใช้จ่ายเงินของหลักสูตรดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับนโยบายการจัดทำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และไม่สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดทำหลักสูตรที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจ่าย ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เมื่อดำเนินการปรับการคำนวณแล้ว ให้ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา


วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการเงินรายได้ โดยได้จัดทำตารางคำนวณการขอเสนอกำหนดรายรับรายจ่าย หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพลังงานทดแทน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน และเสนอเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ


๓๐/๗/๕๗

